

WCG DIAMOND เปิดแผนบุกตลาดจิวเวลรีต่างประเทศ

เทศ



WCG DIAMOND เปิดแผนบุกตลาดจิวเวลรีต่างประเทศ เล็งเติบโตในเวียดนามตั้งเป้ายอดขายทั้งปีขยาย 15%

ด๊บบลิว ซี จี ไดมอนด์(WCG DIAMOND) เปิดแผนบุกตลาด AEC ทั้งขยายสาขาและเปิดรับตัวแทนจำหน่ายอิสระ เล็งเติบโตในเวียดนามมั่นใจพันธมิตรต่างประเทศจะสามารถทำให้ตลาดไปได้สวย คาดทั้งปียอดขายขยับเพิ่ม 15%

นางศุภาภรณ์ ปรีชาประธานกรรมการบริหาร บริษัท ด๊บบลิว ซี จี ไดมอนด์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายจิวเวลรีแบรนด์ WCG DIAMOND เปิดเผยถึงแผนการขยายตลาดจิวเวลรีว่า ในปี 2560 บริษัทฯ มีเป้าหมายในการเพิ่มตัวแทนจำหน่ายอีก 10% จากเดิมที่มีตัวแทนจำหน่ายจำนวน 300 ราย หรือคิดเป็นสัดส่วน 90% ของช่องทางตัวแทนจำหน่าย ขณะที่อีก 10% เป็นกลุ่มลูกค้าทั่วไปนอกจากนี้ยังมีแผนจะจัดโรดโชว์ทั่วประเทศในทุกไตรมาส โดยจะมีการประกาศผ่านทางเพจของบริษัทฯ ว่าจะมีการจัดโรดโชว์ที่จังหวัดใดบ้าง โดยจังหวัดแรกที่จะไปจัดคือลำปาง รวมถึงการจัดอีเวนต์ที่สปป.ลาวในช่วงปลายปี ซึ่งได้เตรียมงบประมาณสำหรับการจัดอีเวนต์และจัดโปรโมชั่นต่างๆ รวมทั้งการจัดทริปรางวัลท่องเที่ยวประจำปีไว้ประมาณ 15 ล้านบาท

สำหรับการขยายตลาดในต่างประเทศนั้น บริษัทฯ เตรียมขยายตลาดไปยังประเทศเพื่อนบ้านในแถบอาเซียนให้ครบทั้ง 10 ประเทศ ซึ่งก่อนหน้านี้ประสบความสำเร็จในการเปิดตลาดที่ สปป.ลาว โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาได้มีการขยายตลาดในรูปแบบตัวแทนจำหน่ายที่เมืองเวียงจันทน์ 3 แห่ง และที่หลวงพระบางอีก 1 แห่ง เนื่องจากลูกค้าในประเทศดังกล่าวให้ความไว้วางใจแบรนด์ WCG DIAMOND จึงทำให้สามารถขยายตลาดได้รวดเร็ว จึงทำให้สมาคมเพชรที่ สปป.ลาว จัดอันดับให้ด๊บบลิว ซี จี ไดมอนด์คือแบรนด์จิวเวลรีที่มียอดขายสูงสุดและได้รับความนิยมในอันดับต้น ๆ ของตลาด นอกจากนี้แล้วภายในปีนี้บริษัทฯ ยังมีแผนที่จะขยายตลาดไปสู่ตลาดเวียดนาม ขณะนี้อยู่ระหว่างเจรจากับพันธมิตรในเมืองโฮจิมินห์ โดยจะมีทั้งในรูปแบบสาขาของ WCG DIAMOND และการเปิดโอกาสให้กับตัวแทนจำหน่ายรายใหม่ในประเทศดังกล่าวเข้ามาร่วมเป็นเจ้าของธุรกิจ ซึ่งมั่นใจว่าศักยภาพของพันธมิตรจะทำให้ตลาดในเวียดนามมีแนวโน้มที่ดีเช่นเดียวกับสปป.ลาว

นางศุภาภรณ์เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันตลาดเพชรในประเทศมีมูลค่าประมาณ 50,000 ล้านบาท และมีอัตราเติบโต 3-5% ต่อปี โดย WCG DIAMOND มีราคากลางในการจำหน่ายเพชรตั้งแต่ระดับกลางถึงบน เฉลี่ยราคาสินค้าอยู่ที่หลักพันไปจนถึงหลัก 10 ล้านบาท และจากแผนการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ คาดว่าภายในปีนี้ WCG DIAMOND จะมีอัตราเติบโตอยู่ที่ประมาณ 5-10% สำหรับผู้ที่สนใจชมสินค้าหรือลงทุนในธุรกิจเพชร และสมัครเป็น

ตัวแทนจำหน่ายศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.wcgdiamond.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-0684343,
02-7587745 และ 087-6783579

สื่อมวลชนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท พีอาร์บูม จำกัด โทร 087-055-2756 คุณปัญญา โทร.081-438-7353 คุณมนัสวิน